



## Người bẽ tội phạm một điều tội, y nói, 'Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẽ tội'

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng thuật rằng Nabi ﷺ đã kể lại điều mà Thượng Đế của Người, Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao đã phán: {Người bẽ tội phạm một điều tội, y nói, 'Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẽ tội'. Allah Ân Phúc và Tối Cao phán: 'Bẽ tội của TA phạm tội lỗi, y biết rằng y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi' và Ngài tha thứ cho y. Sau đó, y quay lại phạm tội lỗi, y nói: 'Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẽ tội'. Allah Ân Phúc và Tối Cao phán: 'Bẽ tội của TA phạm tội lỗi, y biết rằng y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi' và Ngài tha thứ cho y. Sau đó, y quay lại phạm tội lỗi, y nói: 'Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẽ tội'. Allah Ân Phúc và Tối Cao phán: 'Bẽ tội của TA phạm tội lỗi, y biết rằng y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi' và Ngài tha thứ cho y. (và Ngài phán:) 'Hãy làm những gì người muốn, quả thật TA đã tha thứ cho người'.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ thuật lại từ Allah rằng người bẽ tội sau khi làm một điều tội, nói "Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẽ tội" thì Allah sẽ nói "Bẽ tội của TA làm một điều tội nhưng y biết rằng y có một Thượng Đế tha thứ tội lỗi, Ngài sẽ che đậy và xí xóa cho y hoặc Ngài sẽ trừng phạt y, và TA đã tha thứ cho y." Sau đó, người bẽ tội phạm điều tội lỗi, nói "Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẽ tội" thì Allah sẽ nói "Bẽ tội của TA làm một điều tội nhưng y biết rằng y có một Thượng Đế tha thứ tội lỗi, Ngài sẽ che đậy và xí xóa cho y hoặc Ngài sẽ trừng phạt y, và TA đã tha thứ cho y." Sau đó, người bẽ tội phạm điều tội lỗi, nói "Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẽ tội" thì Allah sẽ nói "Bẽ tội của TA làm một điều tội nhưng y biết rằng y có một Thượng Đế tha thứ tội lỗi, Ngài sẽ che đậy và xí xóa cho y hoặc Ngài sẽ trừng phạt y, và TA đã tha thứ cho y. Và y cứ làm những gì y muốn miễn là mỗi lần y phạm tội, y từ bỏ và hối hận và quyết không quay lại, nhưng do không vượt qua được dục vọng y lại phạm tội. Vì vậy, y sẽ phạm tội nhưng biết quay về sám hối TA sẽ tha thứ cho y, bởi vì sự sám hối sẽ đánh tan những tội lỗi trước đó.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/4817>

